

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 2 บำบัดและจัดการขยะ

แนวทางที่ 3 ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง

แนวทางที่ 4 จัดระบบบำบัดน้ำเสีย

แนวทางที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวตามธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทางการศึกษา

แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่และการจัดซื้อจัดจ้าง

ครุภัณฑ์ ตลอดจนการก่อสร้างระบบ โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ

และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกระดับ ตามระเบียบและข้อกำหนดที่กำหนด

แนวทางที่ 2 สนับสนุน ให้มีระบบการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดย

อาจจัดทำในรูปแบบของกองทุนการให้รางวัลดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติ ตามระเบียบและข้อ กฏหมายที่กำหนด

แนวทางที่ 3 สนับสนุนการให้มีการพัฒนาหรืออบรมครู อาจารย์ และผู้ดูแลเด็ก

แนวทางที่ 4 สนับสนุนให้มีการร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพ

แนวทางที่ 5 สนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษา โดยจัดบุคลากรตามความจำเป็นและเหมาะสม

แนวทางที่ 6 จัดการศึกษาให้เด็กแก่วัยก่อนเรียน

แนวทางที่ 7 เพิ่มช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

แนวทางที่ 8 งานกิจกรรมทั่วไปของโรงเรียนในเขตพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีของภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางที่ 1 สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

แนวทางที่ 2 ฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมให้มีอยู่ตลอดไปคู่สังคม

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่น

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา

แนวทางที่ 5 พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีการเรียนรู้ด้านสุขภาพ ตามระเบียบและข้อ กฏหมายที่กำหนด

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

แนวทางที่ 3 พัฒนาศักยภาพของ อสม. สตรี, อาสาพัฒนาชุมชน

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชนบท (จปฐ.)

แนวทางที่ 5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางที่ 6 ส่งเสริมให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด

แนวทางที่ 7 ส่งเสริมสวัสดิการและสงเคราะห์ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การส่งเสริม นันทนาการและกิจกรรมเด็ก เยาวชน

แนวทางที่ 1 สนับสนุนให้มีศูนย์เยาวชน ลานกีฬา สถานที่ออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

แนวทางที่ 2 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกีฬาเพื่อมวลชนและกีฬาพื้นเมืองเพื่อด้านยาเสพติด

แนวทางที่ 3 จัดฝึกกีฬาขั้นพื้นฐาน โดยผู้ฝึกสอนที่มีความชำนาญด้านกีฬาแต่ละประเภท ตามความพร้อม และตามความเหมาะสม

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกลุ่ม ตั้งชมรม สมาคมและสโมสรเกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน

แนวทางที่ 2 ดำรงและจัดระบบข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความต้องการในการพัฒนา อาชีพของประชาชนในท้องถิ่นให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย รวมทั้งจัดระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหารจัดการ

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมให้มีการทัศนศึกษาเพื่อหาประสบการณ์จากแหล่งประกอบอาชีพ

แนวทางที่ 5 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ สมาคม ชมรม อาชีพต่าง ๆ

แนวทางที่ 6 สนับสนุนให้มีลานสินค้า ตลาดนัด ศูนย์จำหน่ายสินค้าท้องถิ่น

แนวทางที่ 7 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น

แนวทางที่ 8 สร้างเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม

แนวทางที่ 1 ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า คูระบายน้ำ ระบบจราจร ระบบไฟฟ้า คู คลอง หนอง บึง ระบบสาธารณสุขปโภค และระบบสาธารณสุขบริการ ทุกรูปแบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส

มุ่งเน้นประชาชน

แนวทางที่ 1 สนับสนุน และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมของอบต.ให้แก่ประชาชน

แนวทางที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ประชาชน

แนวทางที่ 3 สนับสนุน ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็น และทันสมัยไว้ใช้งาน

แนวทางที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดภูเก็ต

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ทัดเทียมกัน
ทั่วจังหวัดภูเก็ต

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสนใจและความจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ภาษา ในการสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมและผลักดันสถานศึกษาสู่ความเป็นสากล

แนวทางที่ 5 เตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

แนวทางที่ 2 ผลักดันให้มีการวางระบบพัฒนาเมืองอย่างมีทิศทางเป็นระบบระเบียบ ด้วยการร่วมมือกับชุมชน

แนวทางที่ 3 สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนภูเก็ต

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมบทบาทของการเป็นชุมชนเจ้าของบ้านในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น

แนวทางที่ 5 ร่วมฟื้นฟูสถานที่สำคัญ เอกอัครราชทูต วัฒนธรรมเมืองภูเก็ต เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

แนวทางที่ 6 พัฒนาภูเก็ตสู่การท่องเที่ยวยั่งยืน

แนวทางที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนารายได้ ในลักษณะพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน

แนวทางที่ 2 การจัดการสงเคราะห์ สนับสนุน ส่งเสริมช่วยเหลือและพัฒนาผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายและแข่งขันกีฬา

แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคติดต่อแก่ประชาชน

แนวทางที่ 6 ส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

แนวทางที่ 7 สร้างจิตสำนึกให้มีความตระหนักรู้และใส่ใจในวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

แนวทางที่ 8 ส่งเสริมการเผยแพร่หลักธรรม คำสอนทางศาสนา

แนวทางที่ 9 สนับสนุนความเข้มแข็งของกลุ่ม องค์กร ชุมชนและครอบครัว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ทางระบายน้ำ สะพาน และท่าเทียบเรือ

แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบขนส่งมวลชน เพื่อการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย

แนวทางที่ 3 พัฒนาให้มีระบบสาธารณสุขปลอดภัยขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอ

แนวทางที่ 4 การพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม

แนวทางที่ 5 การพัฒนาแหล่งน้ำดิบ เพื่อการอุปโภค บริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

แนวทางที่ 1 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการพัฒนาแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

แนวทางที่ 4 พัฒนาความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการดูแลรักษาและการบริหารจัดการแหล่งน้ำ

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน บำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม

แนวทางที่ 4 สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 5 การบำบัดและจัดการขยะ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารบ้านเมือง

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ

แนวทางที่ 2 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการประชาชน

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาและบริหารบ้านเมือง

แนวทางที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

แนวทางที่ 5 พัฒนาบุคลากร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด (Vision)

“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีเอกลักษณ์วัฒนธรรม และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก

กลยุทธ์ 1. พัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ วัฒนธรรมและปรับโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

2. ยกระดับมาตรฐานด้านบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

3. ส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 คุณภาพชีวิตที่ดีเอกลักษณ์วัฒนธรรม

กลยุทธ์ 1. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส

2. สร้างหลักประกันและคุ้มครองสิทธิทางสังคมที่มีคุณภาพและเป็นธรรม

3. เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งและส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

ส่วนร่วมทุกภาคส่วน

4. ส่งเสริมการเรียนรู้ สืบสานศิลปวัฒนธรรม สร้างเอกลักษณ์ที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาที่ยั่งยืน

กลยุทธ์ 1. สงวน คุ้มครอง อนุรักษ์ ใช้ประโยชน์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อรักษา สมดุลระบบนิเวศน์ และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วม

2. การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

3. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ

- กลยุทธ์**
1. พัฒนาระบบการทำงานของภาครัฐให้มีความโปร่งใส รวดเร็ว ถูกต้อง และ เป็นธรรม
 2. ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

1. นโยบายด้านการศึกษา

การศึกษาเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ทุกคนประสบผลสำเร็จในชีวิตได้มากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันที่มีการแข่งขันด้วยความรู้ ความสามารถ หากใครมีการศึกษาที่ดีกว่าย่อมมีโอกาสที่ดีกว่า ดังนั้น จึงต้องมีการคิดหาวิธีการแก้ปัญหาให้แก่บุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการแข่งขันให้ประสบผลสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชน จึงมีการกำหนดนโยบายด้านการศึกษาอย่างชัดเจนว่า เด็กเล็กต้องเรียนฟรี กล่าวคือ เด็กเล็กในตำบลศรีสุนทรจะได้รับการศึกษา ดูแลอย่างทั่วถึง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการปลูกต้นกล้าให้แก่เด็กในตำบลศรีสุนทร นอกจากนี้จะส่งเสริมและสนับสนุน โรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ให้มีการจัดการศึกษาที่ดี มีความพร้อมทั้งเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร หรือด้านอื่นๆ เพื่อให้โรงเรียนมีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ผลิदनักเรียนสู่สังคมเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในโอกาสต่อไป นอกจากนี้จะส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เล่นกีฬาควบคู่ไปกับการศึกษา เนื่องจากกีฬาจะสอนให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ภัย หากเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมให้มีความสนใจเป็นนักกีฬา ก็จะทำให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การพัฒนาก็เป็นไปด้วยดี ดังนั้น การพัฒนาจึงต้องพัฒนาคนก่อน และการพัฒนาคนด้วยการศึกษาเป็นด้านหลัก

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมอาชีพ

เศรษฐกิจครัวเรือนดี ทำให้เศรษฐกิจภาพรวมดีตามไปด้วย แต่เศรษฐกิจครัวเรือนจะดีไม่ได้ หากประชาชนไม่มีรายได้ การจะมีรายได้ประชาชนต้องมีการประกอบอาชีพ เป็นวัฏจักรที่เป็นลูกโซ่ ดังนั้น หากต้องการให้เศรษฐกิจดี ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพ จึงได้กำหนดนโยบายอย่างชัดเจนว่าจะส่งเสริมและสนับสนุนทุกกลุ่มอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ฯลฯ โดยจะส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นผู้ผลิต และจำหน่าย รวมทั้งส่งเสริมให้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละแขนงอาชีพ ให้มีองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพแต่ละอาชีพ ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันในแต่ละอาชีพ เพื่อจะช่วยกันถ่ายทอดความรู้ให้มีการพัฒนาอาชีพในแต่ละกลุ่มและจะให้มีการจัดตั้งกองทุนทุกกลุ่มอาชีพ โดยจะยึดหลักระบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำมาประยุกต์ให้เข้ากับวิถีความเป็นอยู่ของชุมชน

3. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพ่อแม่ พี่น้อง ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางซึ่งมีความจำเป็นในการใช้สัญจรไป - มา หาผู้กิน หรือการขนส่งผลิตผลทางด้านการเกษตร หากถนนหนทางดีจะทำให้การสัญจรไป- มา สะดวกยิ่งขึ้น จึงมีนโยบายที่จะเน้นเรื่องการปรับปรุงถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ มีการซ่อมแซมให้ดีขึ้น หากมีการบุกเบิกตัดถนนสายใหม่ เพื่อเป็นการเชื่อมต่อระหว่างที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งก็จะดำเนินการเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด สำหรับน้ำอุปโภค บริโภคในชุมชน จะจัดให้มีประปาให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูร้อน เพราะการใช้น้ำอุปโภค บริโภคจากบ่อน้ำตื้น จะไม่มีใช้ตลอดปี ในระหว่างดำเนินการจัดทำเรื่องน้ำประปา หากมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการใช้รถบรรทุกน้ำแจกฟรีให้ชาวบ้านเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ไประดับหนึ่งก่อน ส่วนเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างริมถนน หรือพื้นที่สาธารณะ จะต้องมี การบำรุงรักษาดูแลให้ใช้ได้ตลอดเวลา บริเวณใดที่ยังมีไม่เพียงพอ หรือยังไม่ได้ติดตั้งต้องมีการติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยในยามค่ำคืน สำหรับไฟฟ้า แสงสว่าง ในครัวเรือนจะกำหนดนโยบายอย่างชัดเจนว่าทุกครัวเรือนใน ตำบลศรีสุนทรต้องมีไฟฟ้าแสงสว่างใช้อย่างทั่วถึง

4. นโยบายด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

คุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรย่อมนำมาสู่คุณภาพที่ดีของชุมชน การที่ประชากรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีต้องมี องค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบสัมมาอาชีพ การอยู่ในสังคมที่มีแวดล้อม ดี มีสุขภาพอนามัยที่ดี จึงมีนโยบายเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นสิ่งสำคัญ จะดำเนินการให้มีการลด ละ เลิก อบายมุข สิ่งเสพติดทั้งหลาย ด้วยวิธีการณรงค์ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการในการป้องกันสิ่งเลวร้ายที่จะเข้ามาทำลาย ความดีงามของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กและเยาวชน เนื่องจากเด็กและเยาวชนถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่า ซึ่ง จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป และต้องมีการรักษาความสะอาดของชุมชนเพื่อให้อยู่ร่วมกันอยู่ในสังคมที่มี สภาพแวดล้อมที่ดี ดังนั้น จึงเป็นเรื่องของการจัดเก็บขยะซึ่งเป็นภารกิจโดยตรง โดยจะมีการจัดระบบการจัดเก็บขยะให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะต้องเพิ่มบุคลากรก็ตาม เพื่อต้องการให้ชุมชนมีความสะอาด ประชากรได้อยู่อาศัยใน สภาพแวดล้อมที่ดี

5. นโยบายด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม

การใช้ชีวิตอย่างไทย ๆ ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ทำให้สังคมไทยอยู่ กันมาอย่างสงบสุข ดังนั้น การดำรงไว้ซึ่งการใช้ชีวิตตามประเพณีแบบไทย จึงต้องคงไว้พร้อมทั้งต้องส่งเสริมให้มีการ สืบสานต่อไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นประเพณีจัดงานวันสารทเดือนสิบ ซึ่งตำบลศรีสุนทรยังคงมีให้เห็นทุกๆ ปี ที่ ชาวพุทธจะพากันไปทำบุญที่วัดให้แก่ ปู่ ย่า ตา ยาย ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีการจัดขบวนแห่จาดในบางหมู่บ้าน ซึ่งถือ เป็นกิจกรรมที่ทำให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วม สร้างความรัก สามัคคีในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย หรือประเพณีลอยกระทง ที่ตำบลศรีสุนทรมีการจัดให้มีการลอยกระทงในบางหมู่บ้าน ก็จะได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีประเพณีอื่นๆ ทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม หรือศาสนาอื่น ก็จะได้มีการส่งเสริมและ สนับสนุน เพื่อจะได้ทำให้สังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ จากประเพณีและวัฒนธรรม เหล่านั้นเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวหรือระหว่างชุมชนกับชุมชน

6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การที่ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ด้วยจำนวนที่จำกัด ดังนั้น การใช้ทรัพยากรเหล่านั้นต้องมีความตระหนัก เป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อใช้แล้วทรัพยากรหมดไป จะต้องได้รับผลตอบแทนต่อชุมชนอย่างคุ้มค่าที่สุด เนื่องจาก ทรัพยากรธรรมชาติไม่ได้สร้างขึ้นมาง่าย ๆ เหมือนกับทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ต้องใช้เวลาอันยาวนานกว่าจะมี แม่น้ำสักสาย หรือภูเขาสักลูก หากเราไม่ช่วยกันรักษาไว้ ป่าที่ใช้เวลานับสิบ ๆ ปี หรือร้อย ๆ ปี ก็จะหมดในไม่ช้า ถ้าเรา ไม่รู้จักใช้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีนโยบายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน ชุมชนของเรา ให้อยู่คู่กับชุมชนของเราให้ยั่งยืน เนื่องจากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติจะมีความสำคัญใน

การดำรงชีพของชุมชนอีกด้วย หากมีความจำเป็นจะต้องใช้และสิ้นเปลืองก็ต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมที่จะได้รับจากการใช้ทรัพยากรนั้นเป็นหลักสำคัญ

7. นโยบายด้านบริหารจัดการ

องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นองค์กรที่ได้รับการกระจายอำนาจเพื่อบริหารราชการให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนในตำบลเป็นองค์กรที่เป็นรูปแบบของการประสานงาน และการให้บริการแก่ประชาชน ไม่ได้เป็นเจ้านายของประชาชน โดยข้อเท็จจริงแล้วองค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนนั้นแหละเป็นเจ้าของ เป็นผู้บริหาร เพียงแต่ประชาชนได้เลือกตัวแทนเข้ามาดำเนินการแทนเท่านั้นเอง ดังนั้น นโยบายการบริหาร ซึ่งต้องอาศัยประชาชนเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ ซึ่งต้องคำนึงถึงประชาชนเป็นด้านหลักโดยจะต้องลำดับความเดือดร้อน จำเป็นและเร่งด่วนในการดำเนินการ ภายใต้อำนาจที่โปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ และใช้หลัก ธรรมภิบาลในการบริหารจัดการ และจะประสานงานกับทุก ๆ ฝ่าย เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผลงานออกมาเป็นที่ประจักษ์ ผลประโยชน์ตกอยู่กับประชาชนส่วนรวมเป็นหลัก ซึ่งเป็นการร่วมกันพัฒนาตำบล ชุมชนของพวกเราทุกคนให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป